

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 429/UBND-VP
Về việc đề nghị tặng Cờ thi
đua của Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam

Hải Dương, ngày 09 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Công ty Cổ phần Đại An có trụ sở tại Km 51, Quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngành nghề hoạt động chính là đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; Là chủ đầu tư của Dự án Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương với quy mô diện tích 603ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong những năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, Công ty luôn là đơn vị dẫn đầu tỉnh về lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài. Năm 2015, đã thu hút đầu tư 07 dự án mới và 05 dự án mở rộng. Doanh thu sản lượng xây lắp, số tiền nộp ngân sách Nhà nước năm sau luôn cao hơn năm trước và bảo đảm việc làm thường xuyên cho hơn 30.000 lao động, góp phần phát triển kinh tế Hải Dương nói riêng và cả nước nói chung. Công ty luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm và tạo điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn để xây dựng công ty ngày càng phát triển; Tập thể Công ty luôn tham gia, thực hiện tốt phong trào thi đua của địa phương, bảo vệ môi trường và an toàn lao động; tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Đại An đã được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành tặng nhiều Bằng khen. Năm 2010, Công ty đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Căn cứ Quy định của pháp luật về Thi đua, Khen thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xét, quyết định tặng Cờ Thi đua năm 2015 cho Công ty Cổ phần Đại An.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương mong sự quan tâm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. / lkl

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Quản lý KCN tỉnh;
- Công ty Cổ phần Đại An;
- Lưu: VT, N.chính V(05B)✓



Nguyễn Dương Thái